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ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

สมยัสามญัท่ี  2  / 2558 

คร้ังท่ี  1 

วนัท่ี   19    มิถุนายน  2558    เวลา   09.00  น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

ผู้มาประชุม 

ลาํดับที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายบุญสวน     วชิาสวสัด์ิ ส.อบต.ม.1 บุญสวน   วชิาสวสัด์ิ  

2 นายทองดาํ   จาํปาบุรี ส.อบต.ม.1 ทองดาํ    จาํปาบุรี  

3 นายสมคัร   ภาวะหาญ ส.อบต.ม.2 สมคัร    ภาวะหาญ  

4 นางบุดสี      เศษนาเวช ส.อบต.ม.2 บุดสี     เศษนาเวช  

5 นายสวสัด์ิ     สมบติัหอม ส.อบต.ม.3 สวสัด์ิ     สมบติัหอม  

6 นายธงชยั    มาตรภูธร ส.อบต.ม.3 ธงชยั     มาตรภูธร  

7 นายประไมล ์   สันคะนุช ส.อบต.ม.4 ประไมล ์   สันคะนุช  

8 นายประมวล    สีดาํ ส.อบต.ม.4 ประมวล   สีดาํ   

9 นายบรรจง    ทพัสุริย ์ ส.อบต.ม.5 บรรจง     ทพัสุริย ์  

10 นางนิตย ์   มาตรา ส.อบต.ม.5 นิตย ์   มาตรา  

11 นายบุญถม     คาํสะอาด ส.อบต.ม.6 บุญถม     คาํสะอาด  

12 นายจาํลอง    โภควบิูลย ์ ส.อบต.ม.6 จาํลอง    โภควบิูลย ์  

13 นางสุภาพ     พรมมร ส.อบต.ม.7 สุภาพ    พรมมร  

14 นางพวงเพชร     เจนชยั ส.อบต.ม.7 พวงเพชร   เจนชยั  

15 นายพลอย      จุลศรี ส.อบต.ม.8 พลอย   จุลศรี  

16 นายสงวน       คาํทอน ส.อบต.ม.8 สงวน    คาํทอน  

17 นายพลู    โสกชาตรี ส.อบต.ม.9 พลู    โสกชาตรี  

18 นายแปลก     คาํเบา้เมือง ส.อบต.ม.9 แปลก     คาํเบา้เมือง  

19 นายกาํธร    คาํสอนทา ส.อบต.ม.10 กาํธร    คาํสอนทา  

20 นายอุดม   คาํมูลคร ส.อบต.ม.10 อุดม    คาํมูลคร  

21   นางสาวอรัญญา    แคนหนอง  เลขานุการสภา อบต. อรัญญา   แคนหนอง  
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ผู้ร่วมประชุม 

ลาํดับที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง     ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายสมบูรณ์    คาํสอนทา นายก อบต. สมบูรณ์   คาํสอนทา  

2 นายณรงค ์  คาํสีหา รองนายก อบต. ณรงค ์  คาํสีหา  

3 นายจรูญ   คาํมูลคร รองนายกอบต. จรูญ   คาํมูลคร  

4 นายประสิทธ์ิ   ละครไชย เลขานุการนายก อบต. ประสิทธ์ิ  ละครไชย  

5 สิบเอกประเสริฐ  วิริยะ ผูอ้าํนวยการกองช่าง ประเสริฐ  วริิยะ  

6 นายศุภฤกษ ์  ปะระทงั หวัหนา้สาํนกัปลดั ศุภฤกษ ์  ปะระทงั  

7 นางนิศมา  คาํเบา้เมือง เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์  ฯ นิศมา  คาํเบา้เมือง  

8 นางสาววรัญญา  โพธ์ิสิม เจา้พนกังานการเงินและบญัชี วรัญญา  โพธ์ิสิม  
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บนัทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง 

สมยัสามญั   ท่ี  2 / 2558 

คร้ังท่ี  1 

วนัท่ี    19   มิถุนายน   2558    เวลา   09.00  น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

……………………………………….. 

เร่ิมประชุมเวลา  09.10  น. 

 เม่ือถึงเวลานดัประชุมแลว้   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง   ทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการสภา

องค์การบริหารส่วนตําบล    ได้ให้สัญญาณเรียกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุกท่าน               

เขา้ห้องประชุม  นบัองค์ประชุม  ครบแลว้  โดยมีนายประมวล   สีดาํ   ทาํหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม   

และกล่าวเปิดประชุมใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ  

ระเบียบวาระท่ี 1  - เร่ืองประธานแจง้ใหท้ราบ 

ประธานฯ -  แนะนาํเจา้หนา้ท่ีท่ียา้ยมาใหม่  นางสาววรญา   โพธ์ิสิม   ตาํแหน่ง   เจา้พนกังาน

การเงินและบญัชี  ยา้ยมาจากองค์การบริหารส่วนตาํบลดงใหญ่  อาํเภอวาปีปทุม   

จงัหวดัมหาสารคาม  เชิญแนะนาํตวั 

นางสาววรญา ฯ - ดิฉัน  นางสาววรญา   โพธ์ิสิม   ตําแหน่ง   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี           

ย ้ายมาจาก  องค์การบริหารส่วนตําบลดงใหญ่   อําเภอวาปีปทุม   จังหวัด

มหาสารคาม  ดิฉันขอฝากตวัด้วยนะคะ  และดิฉันจะปฏิบติัหน้าท่ีให้เต็ม

ความสามารถ  รับใชไ้ดต้ลอดเวลา 

ท่ีประชุม ฯ - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 - เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 

ประธานฯ - เชิญท่านทองดํา  จ ําปาบุรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ ท่ี   1          

ทาํหน้าท่ีประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว         

วา่ขาดตกบกพร่องอยา่งไร   เชิญครับ 

นายทองดาํ ฯ - ผม นายทองดาํ  จาํปาบุรี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 1     

ผมไดต้รวจสอบบนัทึกรายงานการประชุมแลว้  สมบูรณ์ดี  ไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม

แต่อย่างใด  หรือหากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่านใด              

จะแกไ้ขเพิ่มเติมเชิญครับ        

ประธานฯ - เม่ือไม่มีท่านใดแก้ไข  เพิ่มเติม  ผมจะขอความเห็นชอบรับรองรายงานการ

ประชุมคร้ังท่ีแลว้  โปรดยกมือ 



ท่ีประชุม ฯ - เห็นชอบรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้เป็นเอกฉนัท ์

/ ระเบียบวาระท่ี 3  ... 
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ระเบียบวาระท่ี  3 - เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

ประธาน ฯ - เชิญท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  เสนอเร่ืองต่าง  ๆ  เพื่อให้ท่ีรับชุม

รับทราบ  เชิญครับ 

นายก อบต. - ผม   นา ยส ม บูรณ์  คํา สอนทา  นา ย กอง ค์ก า รบ ริหา รส่วนตํา บ ลห้วยแ อ่ง                  

ตามโครงการต่าง  ๆ  ท่ีผ่านมา  เช่น   งานวนัขา้วโพด  งานบุญบั้งไฟ  งานอบรม

ลูกเสือชาวบา้นต่าง  ๆ  นั้น  ผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ  และให้การ

สนบัสนุนหลายอยา่ง  ทาํใหง้านเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยดี   และโครงการเก่ียวกบั

ข้อบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2558  ก็ได้ดําเนินมาแล้วบางโครงการ        

ถา้เหลือเงินก็จะดาํเนินการเบิกจ่ายต่อไปอีก   ท่ีอยู่ในอาํนาจหน้าท่ีก็สามารถทาํได้

เลยถ้ามีงบประมาณ  สําหรับโครงการต่าง  ๆ ท่ีเกินอาํนาจในการตกลงราคา        

ของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  ก็จะดาํเนินการตามระเบียบต่อไป   

ขณะมีเงินงบประมาณก็เขา้มาพอสมควร  ถา้พร้อมก็จะดาํเนินการทนัที  และศูนย์

พฒันาเด็กเล็กบา้นโคกล่าม  ก็ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  แต่ก็ยงัไม่สามารถ    

ใช้งานได้  เพราะตอ้งต่อเติม  เช่น  มุงหลงัคา  เสาธงชาติ  โต๊ะเก้าอ้ีรับประทาน

อาหาร  เคร่ืองครัว  และส่ือการเรียนการสอน  เป็นตน้  ทั้ งน้ีได้มอบให้กองช่าง              

และส่วนการศึกษา  คาํนวณวา่จะดาํเนินการอยา่งไร 

      เม่ือวนัท่ี  21  เมษายน  2558  ท่ีผา่นมาไดเ้กิดวาตภยั  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

หว้ยแอ่ง  ไดรั้บงบประมาณมาจาํนวน  298,040  บาท  นอ้ยกวา่องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเก้ิง  อาํเภอเมืองมหาสารคาม  เราได้รับความเสียหาย  59  ราย  มีหมู่ท่ี  2      

หมู่ท่ี  5  หมู่ท่ี  6  และหมู่ท่ี  7  ได้มากเพราะเสียหายมาก  ผูว้่าราชการจงัหวดั

มหาสารคามจะมอบเงินช่วยเหลือเป็นเช็คเงินสด  1  วนัรับเช็ค   

     วนัพรุ่งน้ีสภาองคก์รชุมชนตาํบลหว้ยแอ่ง  และคณะกรรมการกองทุนสวสัดิการ  

(ออมวนัละบาท)  จะไปศึกษาดูงานท่ี  บา้นโสก  ตาํบลโสก  อาํเภอคอนสวรรค ์ 

จงัหวดัชยัภูมิ  จาํนวน  2  วนั  1  คืน  เก่ียวกบัการปฏิบติังานของสภาชุมชน  และ

การออมวนัละบาทขององค์การบริหารส่วนตาํบล  กองทุนท่ีเขาดาํเนินการและ

ประสบผลสําเร็จแล้ว  เพื่อนาํมาเป็นแนวทางปฏิบติัต่อไป  ซ่ึงจะใช้งบประมาณ  

118,200  บาท  ไม่ไดใ้ชง้บประมาณขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  เพื่อไป

แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ต่าง  ๆ  ออกเดินทางเวลา  07.00  น.  และต่อมา

องค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  จะจดัทาํโครงการไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  



ประมาณเดือนหนา้  วนัท่ี  8 – 11  กรกฎาคม  2558   จะมีกลุ่มเกษตรกรร่วมเดินทาง

ไปดว้ย  ซ่ึงจะส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศ  ตามนโยบายรัฐบาล  ก็คาดวา่จะใช้

รถบสั  2  คนั  เงินงบประมาณตั้งไว ้ 150,000  บาท  ถา้ไม่พอก็โอนมาเพิ่มได ้        
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        ปีท่ีป่านมาก็มีเงินสะสมอยูพ่อสมควร  เพื่อจะทาํโครงการท่ีตั้งไว ้ และขอเพิ่ม     

ท่ีไม่มีในขอ้บญัญติั   แต่ก็เพิ่มไดเ้ล็กนอ้ยขอตรวจสอบยอดเงินก่อน 

ท่ีประชุม ฯ - สอบถามกนัพอสมควร  และรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4 - เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

  4.1  ใหค้วามเห็นชอบร่างแผนพฒันาสามปี  พ.ศ.2559 – 2561   

ประธาน  ฯ   - ท่านสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุกท่าน  ไดต้รวจสอบดูร่างแผนพฒันา

ตาํบลสามปี  พ.ศ.2559 – 2561   แลว้พอสมควร  วนัน้ี  มีหมู่บา้นใดท่ีโครงการตก

หล่นหรือไม่  หรืออยา่งไรก็ใหส้อบถามเจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  ไดใ้น

รายละเอียดต่าง  ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  และผมเองก็สงสัยเอกสารหนา้ท่ี  19  วา่คืออะไร     

จนท.วเิคราะห์ ฯ  - นางนิศมา  คาํเบา้เมือง  เจา้หน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  เป็นเอกสารสรุปผล

การดาํเนินงานปีท่ีผา่นมา  โครงสร้างพื้นฐาน  เงินสะสม  ผลการดาํเนินงานท่ีผา่น

มาปี  2557  เงินงบประมาณท่ีใชต้ามขอ้บญัญติัท่ีผา่นมา 

นายสมคัร ฯ - ผม  นายสมคัร  ภาวะหาญ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 2

ผมอยากจะให้ท่านประธานสอบถามเป็นหมู่บ้าน  ไปทุกหมู่บ้านว่าจะเพิ่มเติม

หรือไม่   

ประธาน ฯ - ผมจะสอบถาม  หมู่ท่ี  1  ก่อน  วา่จะเพิ่มเติมหรือมีโครงการใด  ๆ  ตกหล่นหรือไม่  

เชิญครับ 

นายทองดาํ ฯ - ผม นายทองดาํ  จาํปาบุรี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 1     

ผมตรวจสอบแลว้จะขอเพิ่มเติมภายหลงั 

นายสมคัร ฯ - ผม  นายสมคัร  ภาวะหาญ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 2 

จะขอเพิ่มเติมถนน  1  เส้น  ปีน้ีได้เพิ่มเติมเส้นหนองแคน  และขอเพิ่มเติมไฟฟ้า

แสงสว่าง  ขยายเขตไฟฟ้า  ยาวประมาณ  600  เมตร  ถึงหนองแคน   ไฟฟ้า

การเกษตร  จากบา้นนายสันทดั  และขอขยายท่อเมนประปา  จากเส้นเดิมใหส้ิ้นสุด   

นายก  อบต. - สําหรับหมู่  3  เงินตามขอ้บญัญติัปี  2558  จะดาํเนินการโดยเร็ว  จะวางท่ออยา่งไร  

ให้ประสานกบัช่างโยธา  ให้ประมาณการ  ส่วนเกาะลอยกุดโด – ท่าตูม   บรรจุไว้

ในแผนอาํเภอเมืองมหาสารคามแลว้  องค์การบริหารส่วนจงัหวดั  และแผนของ

จงัหวดั  บา้นหม่ี  -  ท่าตูม  บรรจุไวใ้นแผน  ผมส่ง  5  โครงการ  ฝายหมู่ท่ี  10       

หมู่  5 , 4 , 6 , 9 ฝากไวห้มู่ 2  ฝาย + ประปา  เดือดร้อนนํ้าอุปโภคบริโภค   



ท่ีประชุม ฯ   รับทราบ 

นายบรรจง ฯ - ผม  นายบรรจง  ทพัสุริย ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 5 

ไม่เพิ่มเติมครับ  พอแลว้และไม่บกพร่องรายละเอียด 
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นายบุญถม ฯ - ผม  นายบุญถม  คาํสะอาด  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 6  

โครงการต่าง  ๆ  ครบแลว้   มีบรรจุไวใ้นแผนพฒันาตาํบลครบ 

นางสุภาพ ฯ - ดิฉนั  นางสุภาพ  พรมมร  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 7  

ไม่เพิ่มเติมโครงการ  เหมาะสมครบแลว้   

นายสงวน ฯ - ผม  นายสงวน   คาํทอน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 8  

อยากจะขยายซ่อมแซมปรับปรุงลา้งท่อนํ้าประปา  ท่อตนั 

นายก  อบต.   - หมู่ 8  ขยายท่อประปาขนาด  2 น้ิวคร่ึง  เด๋ียวจะดาํเนินการใหเ้ลย   

นายแปลก  ฯ - ผม  นายแปลก  คาํเบา้เมือง  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 9  

นํ้ าประปาไม่มีถงัสูง  เพื่อรองรับประปาขนาดใหญ่  และไฟฟ้าการเกษตรจากถนน

หลวงบา้นท่าสําราญ (คลอง)  ลงไป  และขอฝากไวท่ี้รองนํ้ าฝนรางนํ้ าสําหรับรอง

นํ้าฝนดว้ย 

นายอุดม ฯ - ผม  นายอุดม  คาํมูลคร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 10  

ขอเพิ่มเติมฝายนํ้าลน้  (เพิ่มสะพานขา้มไปไม่ได)้  และผมขอเพิ่มกระจกโคง้นูนตาม       

ส่ีแยก  เพราะเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง 

นายธงชยั ฯ - ผม  นายธงชยั   มาตรภูธร   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 3  

ขอเพิ่มท่อระบายนํ้ าเพราะนํ้ าขงัมาก   และประปาบ้านโดหมู่ท่ี  3  นั้น  นํ้ าขุ่น       

ไม่ค่อยไหล  นํ้ าไม่สะอาด  มีตะกอน  นํ้ าสีเหลือง  และของบประมาณพิเศษเพื่อ

ปรับปรุงพฒันาเกาะลอยบา้นโด 

นายจาํลอง ฯ - ผม  นายจาํลอง  โภควบิูลย ์  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 6  

อยากจะใหเ้ทปูนปลายสะพาน  และขอเปล่ียนแปลงโครงการดว้ย 

จนท.วเิคราะห์ ฯ - ขอสรุปโครงการต่าง  ๆ  หมู่ท่ี  3  เปล่ียนแปลงโครงการยกระดบัถนน จากคลอง – 

หนา้วดั  และซ้ือถงักรองนํ้า  และหมู่ท่ี  5  ไม่มี  หมู่ท่ี  4  ไม่มี   

ประธาน ฯ - ท่ีประชุมก็อภิปรายมาพอสมควรแลว้  ผมจะขอรับรองแผนพฒันาตาํบลสามปี  พ.ศ.

2559 – 2561  ถา้ท่านใดเห็นด้วยรับรองแผนแผนพฒันาตาํบลสามปี  พ.ศ.2559 – 

2561  โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม ฯ - ใหค้วามเห็นชอบรับรองแผนพฒันาตาํบลสามปี  พ.ศ.2559 – 2561 

ระเบียบวาระท่ี 5 - เร่ืองอ่ืน  ๆ   

ประธาน ฯ - เชิญ  นายณรงค ์ คาํสีหา   รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ท่ีไปอบรมมาแลว้  



อยากให้ช้ีแจงในรายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบด้วย  เพราะใช้งบประมาณของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํนวนหน่ึง  เชิญครับ 

/ นายณรงค ์ฯ ... 
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นายณรงค ์ฯ - ผม  นายณรงค ์ คาํสีหา  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  ไดเ้ขา้อบรม

หลกัสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล  ท่ีสถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถ่ิน  

อาํเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทุมธานี   วนัท่ี  19  เมษายน  -   8  พฤษภาคม  2558  

(ครบ  3  สัปดาห์)  ได้รับความรู้มาก  ระเบียบต่าง  ๆ  และระเบียบใหม่  

ปลดักระทรวงฝากวา่  โครงการต่าง  ๆ  ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  สามารถเบิกได้

หรือไม่  เช่น  โครงการลดนํ้ าดาํหัวผูสู้งอายุ  ทาํไม่ได ้ ถา้จะทาํก็ทาํเป็นโครงการ

ฝึกอบรม  ก็สามารถเบิกจ่ายเบ้ียเล้ียง  ค่าอาหารได้คนละ  80 บาท / คน ระเบียบ    

ต่าง ๆ  ก็มีหนงัสือมาจาก  สตง.  มีบา้ง  มีขอ้มูลอยูบ่า้ง  และเพิ่มเติมเสนอแนะนายก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลได ้

ท่ีประชุม ฯ - รับทราบ 

นายสงวน ฯ - ผม  นายสงวน   คาํทอน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 8  

ขอขยายเขตไฟฟ้าจะดาํเนินการอยา่งไร 

สิบเอกประเสริฐ ฯ - ผม สิบเอกประเสริฐ   วริิยะ  ผูอ้าํนวยการกองช่าง  ผมไดส่้งโครงการไปท่ีการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคไปแลว้  รอสาํรวจก่อน  ทิ้งเบอร์โทรศพัทจ์ะประสานภายหลงั 

ท่ีประชุม ฯ - รับทราบ  และสอบถามรายละเอียดต่าง  ๆ พอสมควร 

นายศุภฤกษ ์ฯ - ผม  นายศุภฤกษ ์ ปะระทงั  หวัหนา้สํานกัปลดั   ไดก้าํหนดการศึกษาดูงาน  ภายใน

วนัท่ี  10  ไปดูงานวนัท่ี  8 – 10  กรกฎาคม  2558  (รวม  3  วนั)  มีนายอาํเภอเมือง

มหาสารคาม  เป็นวิทยากร   ในวนัอบรม  และประสานงานในส่วนท่ีเก่ียวข้อง       

คือจะดูในเร่ืองการบริหารจดัการท่ีดี  วนัท่ี  8  เป็นวนัอบบรมก่อนวนัเดินทาง            

จะมีเจา้หนา้ท่ีใหฝึ้กอบรมดว้ย 

ท่ีประชุม ฯ - รับทราบ 

นายบุญสวน ฯ - ผม นายบุญสวน  วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ท่ี 1  

งานบุญบั้งไฟก็แลว้เสร็จแลว้เรียบร้อยดี  เงินสภาองคก์รชุมชนท่ีจะให้กองทุนปีละ  

20,000  บาท  ปี  2557  และปี  2558  เป็นอยา่งไร  ในแนวทางดาํเนินการ 

นายแปลก ฯ - ผม นายแปลก  คาํเบา้เมือง  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 9  
ออมวนัละบาท  ปี  2558  และโครงการ  คสล. หมู่ 9  จะดาํเนินการไดอ้ยา่งไร  

นายศุภฤกษ ์ฯ - ผม  นายศุภฤกษ ์ ปะระทงั  หวัหนา้สํานกัปลดั   สภาองคก์รชุมชน  เสนอโครงการ

จะตอ้งมีการจดทะเบียนให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย  ระเบียบ  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงิน

ก่อน  จะตอ้งดาํเนินการให้ถูกตอ้ง  แล้วขอเบิกได้ให้ถูกตอ้งตามระเบียบ  และมี



แนวทางการปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามระเบียบของทางราชการอยูแ่ลว้  ใหถื้อปฏิบติั  

/ นายแปลก ฯ ... 
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นางนิต ฯ - ดิฉัน นางนิต   มาตรา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 5 

ความจาํเป็นเร่งด่วนถนนบา้นหม่ี – โคกล่าม  เป็นหลุมนํ้ ากดัเซาะ  จะขอดินไปถม

เล็กนอ้ยก่อนไวเ้ดิน   คลองนอ้ยและมนัแตก  

ประธาน ฯ - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นโคกล่าม  จะดาํเนินการอยา่งไร 

นายก อบต. - เงินเหลือจ่าย  หมู่ 7  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  เหลือล้านกว่าบาท  จะทาํ

โครงการ   คสล.  จะทาํลาดยางเพิ่มเติม  กวา้ง X ยาว  หมู่  7  ต่อโครงการเดิม  เงิน

เหลือจ่าย  แลว้จะดาํเนินการต่อ  เสนอโครงการไดต้ามลาํดบั  ทางหลวงรับรองแบบ  

รายงานคลองกับถนน  หมู่  5  หรือยงั  และจะประมาณการส่วนโยธามาก่อน  

เ ร่ง ด่วน  หมู่  6   แจ้งให้กองช่างประมาณการต่อด้วย  ศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็ก              

บา้นโคกล่าม  ขาด  2  อยา่ง  คือ  จะให้สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรับทราบ  คือ  

ศูนย์เรียน  ห้องพกั   ครัว  ห้องนํ้ าไม่ต่อกัน  (ตามแบบ)  ตรงกลางจะทาํเป็น            

ท่ีกินขา้ว  เหมือนศูนยเ์ด็กบา้นโดหมู่ท่ี 3  เทปูน  (โครงสร้างเพิ่มเติม)  พร้อมเสาธง

ชาติ  แล้วขาดส่ือการเรียนการสอน  ต้องให้ส่วนการศึกษาประมาณการ  และ      

กองช่างประมาณการเพิ่มเติม 

นายธงชยั ฯ - ผม  นายธงชยั   มาตรภูธร   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 3  

ผมอยากจะใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว  การไปศึกษาดูงานก่อนให้ส่งเอกสาร

ของผูป้ระสงคจ์ะไปไดก่้อน 

ท่ีประชุม ฯ - รับทราบ 

ประธาน ฯ - วันน้ีก็ประชุมมาพอสมควรแล้ว   ผมขอนัดประชุมอีกในคร้ังต่อไป  ว ันท่ี               

24  มิถุนายน  2558  เวลา  09.00  น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาํบล    

หว้ยแอ่ง   การแต่งกายชุดสุภาพ   วนัน้ีเลิกประชุม 

                                                           

เลิกประชุมเวลา  12.30   น. 

 

                                      (ลงช่ือ)   อรัญญา   แคนหนอง   ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

                                                             (นางสาวอรัญญา    แคนหนอง) 

                                               เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

 



                      (ลงช่ือ)       ประมวล   สีดาํ     ผูต้รวจจดบนัทึกการประชุม 

                                                                (  นายประมวล    สีดํา  ) 

                                               ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 
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(ลงช่ือ)    ทองดาํ  จาํปาบุรี   ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

              (นายทองดํา   จําปาบุรี) 

                                    สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ 1 
 

 

 

(ลงช่ือ)   สุภาพ   พรมมร    ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นางสุภาพ   พรมมร) 

                     สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 7 
 

 

 

(ลงช่ือ)    แปลก   คาํเบา้เมือง  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นายแปลก   คําเบ้าเมือง) 

                       สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 9 

 
 

(ลงช่ือ)   สมคัร   ภาวะหาญ   ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นายสมัคร   ภาวะหาญ) 

                     สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 2 

 
 

(ลงช่ือ)   สวสัด์ิ  สมบติัหอม    ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นายสวสัดิ์   สมบัติหอม) 

                      สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 3 

 

 

 

 

 



 


